

Đức Chúa Jêsus phán: Ta là sự sáng của thế gian; Người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.

(Giăng. 8:12)



Hải Đăng

*Con Đường
Hạnh Phúc*

Những cơn gió se lạnh đã giảm đi, những mầm non, những nụ hoa bắt đầu hé nụ. Với người phương tây, thì hôm nay sắp vào tháng hai; Nhưng với người Việt thì mới bắt đầu vào mùa xuân, một năm mới sắp bắt đầu. Cây cối, muôn hoa hé nụ tung bùng chói dậy sau một mùa đông lạnh lẽo, tuyết giá. Nói đến mùa xuân là nói đến những điều tốt đẹp. Tôi nhỏ tuổi thiếu thời, mỗi dịp xuân về, mẹ tôi trao cho tôi trách nhiệm làm đầy mấy lu nước, mấy khay gạo vì bà tin rằng nếu không làm đầy thì sẽ nghèo đói quanh năm. Trong mùa xuân Đỉnh Sầu này, Hải Đăng kính mời độc giả cùng đến với Chúa Cứu Thế Jêsus; đến để được Ngài đưa chúng ta vào vườn hoa ngát hương trong vườn hoa đó Chúa đã thiết lập một con đường đầy hoa thơm, cỏ lạ và con đường đó có tên là Con Đường Hạnh Phúc.

**CÙNG CHÚC
TÂN XUÂN**

Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới như thế nào? Con người vui nhiều, buồn ít hay vui ít buồn nhiều? Con người có tìm thấy hạnh phúc không? Nói đến hạnh phúc, nhiều người lắc đầu thờ dài ngao ngán. Đối với một số người, hạnh phúc chỉ là một danh từ rỗng tuếch, chỉ là hư từ, không có ý nghĩa gì cả. Tại sao vậy? Câu trả lời chính xác là loài người đang đói. Đói? Phải. Con người đang đói. Đói không phải chỉ vì thiếu lương thực mà đói vì những khát vọng, những thèm khát không thể thỏa mãn được. Đúng vậy, người đói khát thì làm sao có được hạnh phúc? Người ta đang đói khát danh vọng, đói khát quyền hành, đói khát hưởng sắc, (làm giàu cho thẩm mỹ viện) đói khát tình dục, đói khát vật chất, đói khát đô la; Con người đang bươi quàu, bới móc, lặn hụp trong vô vọng để mong thỏa mãn cơn đói khát của mình. Ôi đáng thương thay những con thiếu thân đang lao đầu vào vùng ánh sáng tử vong. Đáng thương thay những con dã tràng cố xây lâu đài trên bãi cát mà không để ý gì đến những cơn sóng cuồng nộ đang phủ chụp trên cuộc đời mình.

Đọc giả thân mến, trong mùa xuân này, Hải Đăng xin mời quý vị viếng thăm Khu Vườn Hạnh Phúc của Chúa Cứu Thế. Trong cuộc thăm viếng đó Ngài sẽ thết đãi bạn bằng một loại thức ăn đặc biệt: ăn một lần thoả mãn ngàn năm. Tất cả còn đói khát đều vô phúc; tuy nhiên, có một còn đói khát lạ lùng vì người nào càng đói thì lại càng no, càng đói càng được phúc. Xin chúng ta hãy nghe lời phán dạy của Ngài:

Phước cho kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ(Mat.5:6)

Sách Lu-ca đoạn 15 từ câu 11 đến 16 cho ta thấy hình ảnh trung thực của một người đang còn đói khát; vì đói khát nên anh ta tìm cách làm thoả mãn cơn đói của mình. Anh ta đói khát điều gì? Anh đói khát được hưởng thụ, đói khát ăn mặc thời trang, đói khát hưởng tình nhục dục, đói khát đời sống tự do phóng túng, đói khát tiền bạc vv..nhưng càng cố gắng để thoả mãn cơn đói, anh càng đói khát thêm hơn. Ai là người có thể làm thoả mãn cơn đói khát của chàng? Người Cha. Ai là người có thể làm thoả mãn cơn đói của nhân loại? Để có câu trả lời chính xác, chúng tôi mời quý bạn đọc những câu kinh thánh vô cùng quý báu này:

Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa(Giăng.4:13-14)

Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát(Giăng.6:35)

Trải qua hai mươi thế kỷ, hàng triệu triệu con người đã tin theo lời mời gọi ân cần của Chúa Cứu thế và đã được thoả mãn. Có đời sống thoả vui, đầy ý nghĩa. Những ai đang đói khát sự công bình chắc chắn sẽ được no đủ vì *"Người ấy sẽ như cây trồng gần giòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thành vượng."*(Thi-Thiên.1:3)

Đọc giả thân mến, Hải Đăng dùng câu kinh thánh trên như lời chúc chân thành của Hải Đăng gửi đến quý vị. Ước mong rằng sau khi đọc xong, bạn chuyển tờ báo nhỏ này đến người khác và cho Hải Đăng một lời cầu nguyện kèm theo món quà nhỏ để Hải Đăng có thể tiếp tục dẫn bước thi hành Sứ Mệnh thiêng liêng của mình. Xin đa tạ.

Thơ



Vết chân ai?

Một đêm anh ấy nằm mơ
Cùng đi với Chúa nơi bờ biển xanh
Nên trời phản chiếu đời anh
Đoạn đời anh bước vẽ tranh hai hàng
Dấu chân trên cát rõ ràng
Một hàng chân Chúa, một hàng chân anh
Cuối đường anh thấy đường ranh
Quay nhìn ngắm lại bước anh với Ngài
Nhiều lần chẳng thấy hàng hai
Dấu anh còn đó, dấu Ngài ở đâu?
Xét ra chuyện xảy từ lâu
Mỗi khi hoạn nạn, Ngài đâu mất rồi?
Lòng anh cảm thấy bồi hồi
Cúi đầu hỏi Chúa một lời cho thông
Lời Cha con vẫn tạc lòng
Ai mà theo Chúa, Ngài không xa rời
Sao khi cần Chúa trong đời
Dấu chân của Chúa lại rời khỏi con?
Dấu chân trên cát không còn
Lòng con sầu khổ, héo hon đêm ngày
Mim cười Chúa phán lời này
Hỏi con yêu dấu, ta đây giữ lời
Lúc con đau khổ, rụng rời
Ta bỗng, ta ảm cuộc đời của con
Bàn chân con quá mỗi mòn
Không còn bước nổi trên con đường đời
Dấu chân còn lại con ơi
Chính là dấu vết đời bàn chân Cha./.

Dương Vương

(Trung Tâm Thần Học Báp-tít New Orleans)

Đẹp sạch đền thờ

(Ma-thi-ơ.21.12-13)

Phần đông người cho rằng nóng giận là một cá tính xấu. Giận là một điều không xứng đáng cho những người có học thức, có địa vị trong xã hội. Đức Chúa Jê-sus qua phân đoạn kinh thánh trên cho thấy Ngài đang giận; nhưng cơn giận của Chúa đã tỏ bày đức tính công bình thánh khiết của Ngài. Cũng có người cho rằng hành động đẹp sạch đền thờ là hành động không xứng hợp với đức tính yêu thương và nhịn nhục của Chúa. Chúa dạy chúng ta yêu thương kẻ thù sao Chúa lại hành xử như vậy?. Câu chuyện xảy ra vào ngày thứ hai trong tuần lễ cuối cùng cuộc đời của Chúa, Câu chuyện này nói lên được những lẽ thật nào? Để đọc giả có đủ dữ kiện suy xét sự kiện, có hai điều chúng ta cần biết về đền thờ:

1. Đền thờ trong thời của Chúa:

Đền thờ này được vua Hê-rốt xây cất rất qui mô nhưng ông ta không phải xây cất vì yêu mến Chúa mà do ba động cơ chính yếu khác. Thứ nhứt ông ta muốn thiết lập hệ thống tôn giáo nhằm mua chuộc những người có niềm tin nơi Đức Giê-hô-va. Thứ hai là củng cố quyền lực của ông ta; sau hết đền thờ là tổ chức kinh tài đem nhiều lợi lộc cho tập thể ông ta trong đó có người Sa-đu-xê. Việc mua và bán con sinh lời hơn 40% và đổi tiền lời hơn 30%. Đó là lý do tại sao Chúa gọi đền thờ là hang ổ trộm cướp.

2, Mục đích thật của đền thờ:

Đền thờ là nơi thờ phượng. Vì thế đền thờ phải là nơi yên tĩnh. Nhưng đền thờ lúc bấy giờ trở thành nơi huyên náo, ồn ào không ai có thể tinh tâm thờ phượng được. Đền thờ cũng là nơi tôn nghiêm d

để lời Chúa được rao giảng. Nhưng thật ra trong không khí bán buôn đó, ai còn lòng dạ nào mà nghe lời Chúa nữa. Sau hết, đền thờ là nơi cầu nguyện! Chúa đã dẫn chúng sách Ê-sai đoạn 56 (Câu 6 và câu 7) để tổ giác hành vi bi đỗi của những người mua thần bán thánh đầy dấp tâm đó. Làm sao cầu nguyện được khi chúng quanh mình đầy dấp những người mua bán, mặc cả món hàng? Hải Đăng mô ước rằng các Hội thánh của Chúa sẽ không có những người ác tâm như vậy. Biết giữ gìn nơi nhóm lại một cách kính cẩn, trang nghiêm để mọi người có cơ hội nghe lời Chúa; có cơ hội tương giao với Chúa. Đùng vì một lý do nào biến đổi nơi thờ phượng trang nghiêm thành nơi quyền lực tâm tối ám ảnh, nói năng lộn xộn, mất đi tôn ti trật tự. Thái độ phù phép, chiêm bao, chiêm bị chắc chắn không phải là sự tác động của Thánh Linh. Quý vị Mục Sư và Ban Chấp Hành của Hội Thánh cần cẩn trọng suy xét. Đùng đại đột bỏ đi những di sản quý báu của mình. Đứa con hoang đàng trong sách Lu-ca 15 vẫn là tấm gương cho chúng ta học hỏi. Tín lý Báp-tít vẫn là một tín lý chân chính, hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh thì lý do gì chúng ta vội bỏ để theo phong trào này hay phong trào khác? Các phong trào đó giống như loài hoa phù dung sớm nở tối tàn. Bạo phát, bạo tàn. Đứa con hoang đàng bị kể là ngu dại vì đã có một quyết định sai lầm. Từ bỏ gia đình êm ấm để rồi đem thân mình vào nơi gió cát. Không lẽ chúng ta cũng đại đột như đứa con hoang đàng ấy chăng? Bài học lịch sử vẫn còn đó. Đức Chúa Jê-sus hôm qua, ngày nay và cho đến ngàn đời chẳng hề thay đổi. Tình ngộ là điều cần thiết thay.

Món Quà Xuân

Lời Người Chủ Biên:

Hải Đăng vừa mới nhận được thư bà Nguyễn Xuân Hào, cư ngụ tại Gainesville, Florida. Nội dung lá thư đã nói lên tấm lòng người con Chúa. Vui với lời Chúa và muốn chia sẻ lời Chúa cho gia đình và những người thân thương khác. Vì thế, Hải Đăng trích đăng lá thư của bà cụ như thức hưởng thơm kính dâng lên Cha thiên thượng nhân dịp xuân về.

Kính gửi Mục Sư Đặng Minh Lành

Chủ Biên Nguyệt San Hải Đăng

Chúng tôi rất cảm ơn Mục Sư đã gửi Hải Đăng cho chúng tôi. Chúng tôi rất quý vì Hải Đăng đã nâng đỡ đức tin của chúng tôi thêm lòng nhiệt thành, yêu mến Chúa hơn. Đặc biệt số Giáng Sinh vừa qua đã đem lại cho chúng tôi sự cảm động và thích thú. Những lời làm chứng của con cái Chúa thật linh động. Chúng tôi cũng xin Mục Sư vui lòng gửi thêm cho tôi số báo nói trên để tôi gửi đến cho các con chúng tôi và những người tín hữu cũ từ lâu đã xa cách khi chúng tôi còn trong chức vụ. Mong được Mục Sư chiếu cố. Kèm theo thơ này là một chi phiếu nói lên sự nhiệt tình ủng hộ của chúng tôi cho Hải Đăng để Mục Sư mua tem gửi cho những người khác. Chúng tôi rất thông cảm về những chi phí cần có để phát hành tờ Hải Đăng. Cầu xin Chúa ở cùng Mục Sư, ban phúc mới để Mục Sư có năng quyền và linh lực tiếp tục truyền rao danh Chúa. Kính chúc Mục Sư và quý quyến một mùa xuân vui vẻ, an lành trong hồng ân Thiên Chúa.

Ông Bà Mục Sư Hào kính mến,

Đa tạ tình thương ông bà đã dành cho Hải Đăng, một Nguyệt San vẫn sống trong âm thầm, lặng lẽ trong mười năm qua để truyền bá Tin Mừng Chúa Cứu Thế; vẫn như ngọn đăng tháp rong rêu trên bờ biển vắng, mỗi đêm vẫn phát ra ánh sáng dẫn độ cho những con tàu giữa mù khơi, mất lối quay về bến. Nhóm Chủ Biên Hải Đăng thành thật cảm ơn ông bà. Tình thương và lòng mến mộ của ông bà là

món quà xuân quý báu dành cho Hải Đăng. Xin nhớ cầu nguyện nhiều cho Hải Đăng để chúng tôi có đủ năng lực tiếp tục đối diện với vùng bóng tối kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ. Hải Đăng nguyện với lòng mình là sẽ tiếp tục soi rọi ánh sáng sự sống vào những ai đang ngồi dưới bóng của sự chết (Ê-sai. 9: 1) Cầu ơn Chúa ở cùng ông bà trong tuổi hưu hạ. Đa tạ.

Count your garden by the flowers

Count your garden by the flowers

Never by the leaves that fall.

Count your days by golden hours,

Don't remember clouds at all.

Count your nights by stars, not tears.

And with joy on every birthday,

Count your age by friends, not years.

Unknown

Hãy đếm hoa trong vườn

Đếm cánh hoa trong vườn đừng hé nụ

Đếm làm gì chiếc lá rụng đã rơi

Hãy đếm đi giờ vinh hiển trong đời
Đừng nhớ nữa, áng mây mù giăng lối


Đếm các vì sao, xin đừng đếm bóng

Đếm nụ cười, quên nước mắt sầu đau.

Đã mừng vui đón sinh nhật năm nào
Mừng tuổi bạn, tình bạn đây thân thiết.

Mục Sư Đặng Minh Lành dịch

Nguyệt San Hải Đăng

—  —
Chủ biên: Mục Sư Đặng Minh Lành
Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Atlanta
2715 Peachtree Road N. E.
Atlanta, Georgia 30305

ĐT: (770) 925-1941 hoặc (404) 266-8111 Ext:133